

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕  
วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายมีสหาต เกาะสมัน	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๒.	นายธีระยุทธ งามสมัน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๓.	นายตรา เหมโคกน้อย	เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๔.	นางรัตติยา หวังยูน้อย	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑		
๕.	นายพรชัย อุษณีย์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓.		
๖.	นายประกอบ ดิ่งหวัง	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔.		
๗.	นายเดชพนต์ อูศมา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕.		
๘.	นายอารีเหนือ ปากบารา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖.		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายรัฐการ ลัดเลีย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๒.	นายสุมาตรา แซะอาหลี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๓.	นายสักรินทร์ หมิ่นหวัง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๔.	นายอนุเทพ อัลมาตร	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๕.	นางสาวอาทิญา ชัยทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๖.	นางสาวภัทรานิชรุ์ หลงหา	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗.	นายปรัชชา ปันตีกา	ผอ.กองสาธารณสุข ฯ		
๘.	นางสาวรุ่งนภา อูศมา	ผอ.กองสวัสดิการและสังคม		
๙.	นางนุโรนี เศรษฐสุข	ผอ.กองการศึกษา ฯ		
๑๐.	นายพงศ์พิริยะ บุญยะผลึก	ผอ.กองช่าง		
๑๑.	นางสาวนันทยา คำสิงห์	นักนิเทศชุมชน/หัวหน้าศูนย์ฯ ร.ค.พอ.๑๖๖๗๗		
๑๒.	นางปวีณา นพคุณ	ช่างเทคนิค		
๑๓.	นาง.ณ.ณ.นันทน์ ใจดี	หัวหน้ากองช่าง		
๑๔.	น			
๑๕.				
๑๖.				
๑๗.				
๑๘.				
๒๐.				

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

ที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุมโดยนายมัสดา เกาะสมัน ตำแหน่งประธานสภา อบต.ปากน้ำ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ ๑      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน                    ๑.๑      เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำประจำปี ๒๕๖๔ เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบครับ

น.ส.อรพินทร์ โอมณี      นักวิเคราะห์ชำนาญการ ได้ชี้แจงข้อมูลต่างๆตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำประจำปี ๒๕๖๔ เรียงตามยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการต่างๆจนเป็นที่เข้าใจของสมาชิกในที่ประชุม

ประธาน                    ผู้บริหารหรือสมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือแก้ไขในประเด็นเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำประจำปี ๒๕๖๔ เชิญครับ  
ปรากฏว่าไม่มี

ที่ประชุม                    รับทราบ

ประธาน                    ๑.๒      เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบครับ

น.ส.อรพินทร์ โอมณี      นักวิเคราะห์ชำนาญการ ได้ชี้แจงข้อมูลต่างๆตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการต่างๆ จนเป็นที่เข้าใจของสมาชิกในที่ประชุมและที่ประชุมประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายซักถามเพิ่มเติมจนเป็นข้อชี้แจงและเข้าใจ

ที่ประชุม                    รับทราบ

ประธาน ๑.๓ เรื่องการตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญ  
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมครับ

นายพงษ์วิริยะ บุญยะผลึก ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดตามหนังสือที่ มท๐๘๐๘.๒/๑๐๗๗ ลง  
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และที่ประชุมได้มีการซักถามในรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ  
สั่งการจนเป็นที่เข้าใจ

ที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธาน ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔เชิญเลขานุการครับ

เลขานุการ ได้ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมจนเป็นที่เข้าใจ

ประธาน สมาชิกท่านใดมีข้อมูลจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขในรายงานการประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔  
เชิญครับ ปรากฏว่า ประธานจึงขอมติ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญสมัย  
ที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เต็มสภาฯ

ประธาน ๒.๒ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔เชิญเลขานุการครับ

เลขานุการ ได้ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมจนเป็นที่เข้าใจ

ประธาน สมาชิกท่านใดมีข้อมูลจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขในรายงานการประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน  
๒๕๖๔เชิญครับ ปรากฏว่า ประธานจึงขอมติ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญสมัย  
ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เต็มสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธาน

๕.๑ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการระบบกล้องวงจรปิด  
(CCTV) เชิญผู้เสนอญัตติครับ

นายรัฐการ ลัดเลีย

นายก อบต.ปากน้ำได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อย้ายศูนย์ควบคุม  
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิผลมากขึ้นและเป็นการแก้ไขปัญหา  
ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบ  
และหาหลักฐานได้ เช่นการเกิดไฟไหม้เรือประมงที่ทำเรือทัวร์เบ็ด การลักเล็กขโมยน้อย การขโมยเงิน  
บริจาคของศาสนสถานไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือวัด การทะเลาะวิวาทในพื้นที่การท่องเที่ยว และปัญหาสังคม  
อื่นๆ เป็นต้น รายละเอียดอื่นๆให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลแก่สภาฯต่อไป

ประธาน

เชิญเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดครับ

นางอาทิญา ชัยทอง

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังและรับผิดชอบงานป้องกัน  
บรรเทาสาธารณภัยได้ให้ข้อมูลรายละเอียดยอดจำนวนเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯและได้ให้  
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV ตามเอกสารที่ได้แนบและจัดส่งให้แก่ประธานสภาฯและ  
สมาชิกบริหารมาแล้วโดยงบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายขาดครั้งนี้จำนวน ๕๕๖,๕๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหก  
พันห้าร้อยบาท)

นายเดชพนต์ อุตมา

ส.อบต.ม.๕ ได้อภิปรายเห็นด้วยครับ โครงการดังกล่าวอย่างยิ่งและฝากเรื่องกร  
ติดตามและการประเมินผลในเรื่องดังกล่าวด้วย

นายอนุเทพ อัฒมาตรี เลขานุการนายก อบต. ได้แสดงความรู้สึกรู้สึกชื่นชมสมาชิกหมู่ที่ ๕ ที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวเพราะพื้นที่ดังกล่าวของหมู่ที่ ๕ มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

นายรัฐกร ลัดเลีย ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ในเหตุผลในการย้ายศูนย์ควบคุมฯ เพราะต้องการให้การแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้ตรงจุดและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันเหตุการณ์ทันทั่วทั้งที่มีแผนงานกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นเพื่อสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ประธาน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ ปราบกฏว่าไม่มี จึงขอมติ

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ ๕๕๖,๕๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาท) เต็มสภาฯ

ประธาน ๕.๒ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)เชิญผู้เสนอญัตติครับ

นายรัฐกร ลัดเลีย นายก อบต.ปากน้ำ ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) งบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายขาดงบประมาณ ๕๕,๕๐๐.-บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เหตุผลเพราะ โคมไฟใหม่ไปทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ รายละเอียดเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อสภาฯอีกครั้ง

ประธาน เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องครับ

นางอาทิญา ชัยทอง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผอ.กองคลังและรับผิดชอบงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่สมาชิกเกี่ยวกับความชำรุดของระบบกล้องวงจรปิดทั้งระบบและสามารถใช้งานได้เพียงกล้องเดียวเท่านั้น ซึ่งตามเอกสารที่ได้แนบและจัดส่งให้แก่ประธานสภาฯและสมาชิกนั้นจะเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้และจะได้ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสังคมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ประธาน สมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมเชิญครับ ปราบกฏว่าไม่มี ประธานจึงขอมติ

**มติที่ประชุม**

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)

งบประมาณ ๘๘,๕๖๐.-บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เดิมสภาฯ

**ประธาน**

ตอนนี้เวลาก็ใกล้เที่ยงแล้วยังเหลือวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ซึ่งสมาชิกหลายท่านอยากที่จะนำเสนอปัญหาต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมจึงขอพักการประชุมก่อนนะ ครับแล้วค่อยมาต่อในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. พักการประชุมครับ

**เปิดประชุมต่อช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.**

**ระเบียบวาระที่ ๖**

**เรื่องอื่นๆ**

**ประธาน**

ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม เชิญครับ

**นางรัตติยา หวังยูწყัย**

ส.อบต.ม.๑ บ้านบ่อเจ็ดลูก ฝากเรื่องไฟแสงสว่างที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามจุดต่างๆในพื้นที่ ฝากผบชบริหารแก้ปัญหาให้ด้วยครับ

**นายเดชพนต์ อุตมา**

ส.อบต.ม.๕ ฝากเรื่องปัญหาประชากรลิงในสร้างความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน เช่น การทำลายของของประชาชน ฝากท่านนายกนำเรียนปัญหาต่อหน่วยงานระดับจังหวัดต่อไปด้วย

**นายประกอบ ดิงหวัง**

ส.อบต.ม.๔ ฝากเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องอาคารอ่าวหนุน ศาลากลางน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ลาน ๑๘ ลาน ท่าเรือ โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ เสาไฟฟ้า ให้ผู้บริหารได้แก้ปัญหาด้วย

**นายอริแห็น ปากบารา**

ส.อบต.ม.๖ กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารที่นำปัญหาของสมาชิกที่นำเสนอแล้วนำไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

**นายพรชัย อุษณีย์**

ส.อบต.ม.๑ ฝากเรื่องน้ำของพี่น้องชาวเกาะบุโหลนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าเรื่องถึงเก็บน้ำที่ใช้งานมาเป็นเวลานานแล้วบางครั้งเรือเกิดชำรุดไปเป็นจำนวนมากแล้วฝากผู้บริหารแก้ปัญหาให้ด้วย

**นายมัสดา เกาะสมัน**

ส.อบต.ฝากเรื่องการแก้ปัญหาเงินสมทบศพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

น.ส.พิทยา คำสนิท รักษาการแทน ผอ.กองสวัสดิการชี้แจงเงินสมทบศพที่ อบต.รับฝากเรื่องเอาไว้ เพราะเป็นงานของหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเป็นนโยบายของรัฐบาลประกอบกับรัฐบาลเองไม่มีงบประมาณที่จะสนับสนุนให้แก่พี่น้องประชาชน

นายรัฐการ ลัดเลีย นายก อบต.ปากน้ำได้ให้คำตอบแก่สมาชิก ๑. เรื่องส่องสว่างจะให้ ผอ.กองช่างลงพื้นที่สำรวจและรายงานข้อมูลเพื่อจะแก้ปัญหาต่อไป ๒. เรื่องประชากรลิงของ ม.๕ จะนำเรียนปัญหาในระดับจังหวัดต่อไป ๓. เรื่องปัญหาของพื้นที่ ม.๔ ขอให้ฝ่ายกองช่างได้ให้ข้อมูลแก่สมาชิกในพื้นที่ ม.๔

นายพงษ์วิริยะ บุญยะผลึก ผอ.กองช่าง ได้ตอบข้อมูลให้แก่สมาชิกในเรื่องอาคารอ่าวนุ่น ศาลากลางน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จุดชมวิวดาน ๑๘ ล้าน และท่าเรือ

นายอนุเทพ อัลมาตร เลขานุการนายก อบต. ได้ชี้แจงอาคารเรือประมงที่ธนาคารสงมอบให้ อบต. ปากน้ำได้ดูแลและให้พี่น้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนจุดชมวิวดาน ๑๘ ล้าน มีแม่ค้าที่ขายของในพื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาขยะ/การใช้ไฟและมีคนนอกเก็บค่าไฟจากแม่ค้าซึ่งเป็นหม้อไฟฟ้าของ อบต.ถือว่าไม่ถูกต้อง

นายรัฐการ ลัดเลีย นายก อบต.ปากน้ำได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมพื้นที่ ม.๓ เรื่องถ้ำน้ำจะนำเรื่องนี้ไปแก้ปัญหาโดยให้สมาชิกนำเรื่องปัญหาไปแจ้งกองช่างได้เลยนะครับ ส่วนเรื่องหม้อไฟของ อบต.ที่ ๑๘ ล้าน จะใช้วิธีล็อกไม่ให้ใช้ไฟไปก่อน เรื่องปัญหาของพื้นที่หมู่ที่ ๔ จะนำไปแก้ปัญหาต่อไป

ประธาน สอบถาม ผอ.กองสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย

นายปรีชา บันติก ผอ.กองสาธารณสุขได้ดำเนินการวางแผนและดำเนินการในการจัดเก็บขยะโดยมีรถขยะบริการ ๒ คัน และเพิ่มคนงานจัดเก็บอีก ๔ คน ส่วนประเด็นการจัดเก็บขยะบริเวณทางเท้าของจุดชมวิวดาน ๑๘ ล้าน เพราะติดประเด็นข้อกฎหมายในการจัดการเพราะเป็นทางเท้าของหน่วยงานแขวงทางแต่จะนำเรื่องนี้ไปแก้ปัญหาต่อไป และแจ้งเรื่องศูนย์พักผู้ป่วยโควิด

ประธาน สอบถามเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของ ศพด.ต่อที่ประชุม

นางนุโรนี เศรษฐสุสุข ผอ.กองการศึกษาได้ชี้แจงแนวทางการเตรียมด้านการศึกษาของ ศพด.อบต.ปากน้ำต่อที่ประชุมและเป็นທີ່เข้าใจของสมาชิกสภาฯในที่ประชุม

นายสุมาตรา แซ่อาหลี รองนายก อบต.ปากน้ำ ผাগเรื่องขยะตามซอยต่างๆด้วยนะครับ ส่วนท่าเรือ ม.๕ ที่  
ได้รับมอบจากธนารักษ์อยากเสนอให้เข้าใช้จัดทะเบียนวิสาหกิจที่ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป เรื่องกิจกรรมจิต  
อาสาจิตอาสาในพื้นที่ ม.๒ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ ผอ.กองสาธารณสุขเตรียมรถขยะไว้ด้วยครับ

ประธาน กล่าวขอบคุณสมาชิก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
และกล่าวปิดประชุม สำหรับวันนี้

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายตรา เหมโคกน้อย)

เลขานุการสภา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมีสอาด เกาะสมัน)

ประธานสภา อบต.ปากน้ำ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. ปากน้ำ แล้ว

เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายเดชพนต์ อุศมา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายธีระยุทธ ังสมัน)

ส.อบต.หมู่ที่ ๗

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอารีเหิน ปากบารา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๖